

พระวณะของพระเจ้า (2)

คำนำ

บางคนเรียกหนังสือเล่มนี้ว่า จดหมายพิเศษจากพระเจ้า เขียนมาจากนิเวศแห่งพระบิดา ถนนทองคำ เมืองเยรูซาเล็มใหม่ คริสเตียนมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระเจ้า (๒ ทิโมธี. ๓.๑๖) มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (๒ เปโตร. ๑.๒๑) มีความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ (สดุดี. ๑๙.๘) นำมนุษย์ไปสู่ความรอด (๒ ทิโมธี. ๓.๑๕) เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีคำว่า “พระเจ้าตรัส” ถึง ๓,๘๐๐ ครั้ง

พระคัมภีร์ “ก้อน” (เยเรมีย์. ๒๓.๒๕)

พระเจ้าตรัสว่า “ถ้อยคำของเราไม่เหมือนก้อนหรือ”

ก้อนมีประโยชน์ในการทุบ ตีและฉัดถอน จิตใจของมนุษย์เป็นเหมือนก้อนหินที่แข็งกระด้าง ต้องทุบด้วยพระวณะของพระเจ้า หรือเป็นเหมือนตะปูที่ตื้อดิ่ง แข็งกระด้างและหลอกลวง (เยเรมีย์. ๑๗.๕-๑๐) จะต้องมีการถอนด้วยพระคัมภีร์

การทุบตีจากพระวณะอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจ แต่ความโศกเศร้านั้นนำมาถึงความสุข

พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดรู้สึกโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลม” (มัทธิว. ๕.๔) แน่นอน พ่อแม่ที่รักลูกย่อมอบรมและตีสอนลูก พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงรักผู้ใด ก็ทรงตีสอนผู้นั้น

พระคัมภีร์ “ทองคำ” (สดุดี. ๑๕.๑๐)

ผู้เขียนสดุดีกล่าวถึงพระวณะว่า “น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ”

คนยิวมีภายิต่ออยู่บทหนึ่งว่า “ถ้าทำทองคำตกกับทำพระคัมภีร์ตก ให้เก็บพระคัมภีร์ก่อนและค่อยเก็บทองคำทีหลัง”

ทองคำเป็นธาตุที่ไม่เสื่อมสลาย มีราคาสูงและสวยงาม ยิ่งเผาด้วยไฟก็ยิ่งประกายเปล่งปลั่ง (ขณะเขียนอยู่นี้ราคาทองคำบาทละ ๑ หมื่น ๓ พันบาท) เช่นเดียวกันกับพระวณะของพระเจ้าที่ไม่เสื่อม

สลาย มีราคาสูงส่ง และทำให้ชีวิตของมนุษย์สวยงาม เราคิดถึงโยบซึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ร่ำรวยและดำเนินชีวิตด้วยความเที่ยงธรรม แต่ต้องได้รับการทดลองด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัส เวลานั้นโยบกล่าวว่า “เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าจะเป็นอย่างทองคำ” (โยบ ๒๓.๑๐)

พระคัมภีร์ “น้ำผึ้ง” (สดุดี. ๑๕.๑๐)

“กฎหมายของพระเจ้า...หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง”

คุณสมบัติพิเศษของน้ำผึ้งคือ มีความหอมหวาน ให้ความชื่นใจ ให้อลังการ และทำให้ผู้ดื่มมีพละนาถัยแข็งแรง ในทำนองเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ เขาจะได้รับความสุขฝ่ายวิญญาณ มีความชื่นชมยินดี และมีกำลังเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาและอำนาจของมารซาตานได้

คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังมักจะเห็นว่า พระคัมภีร์เป็นยาขมหม้อใหญ่ และบางคนบอกว่า “พระคัมภีร์เป็นยานอนหลับขนานวิเศษ” แต่ท่านละคิดว่าพระคัมภีร์เป็นอย่างไร?

พระคัมภีร์ “โคม” (สดุดี. ๑๑๕.๑๐๕)

“พระวณะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับเท้า และเป็นความสว่างแห่งมรรคา”

ในสมัยโบราณพวกยิวเดินทางยามค่ำคืนมีอันตรายมาก เพราะทางมืด ขรุขระ มีงู ตะขาบ และแมงป่อง คนเดินทางจะต้องถือตะเกียงส่องทางไปด้วย

หนทางในโลกนี้เต็มไปด้วยความมืด มีหลุมมีบ่อ มีอันตรายนานาชนิดจากอิทธิพลของผีวิญญาณชั่ว (งูเป็นสัญลักษณ์ของมารซาตาน) แต่พระวณะของพระเจ้าจะเป็นโคม (ตะเกียง) ส่องทางให้แก่เราที่จะเดินอย่างปลอดภัย (สดุดี. ๑๓๖.๒๓)

พระคัมภีร์ “กระจกเงา” (ยากอบ. ๑.๒๓-๒๕)

ยากอบได้เขียนไว้ว่า “พระวณะของพระเจ้าเป็นดังกระจกเงา”

กระจกเงามีไว้สำหรับส่องหน้าและสะท้อนภาพของตนเอง ทุกครั้งที่เรายืนอยู่หน้ากระจกจะต้องสำรวจว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เช่น ใบหน้า ทรงผม รูปร่างและการแต่งกาย

พระคัมภีร์เป็นกระจกเงา เมื่อเราอ่าน (ส่อง) และเห็นถึงความผิดบาป และความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ ก็จัดการแก้ไขด้วยการสารภาพบาป ยากอบได้กล่าวถึงพระวณะว่าเป็น “วิสุทธิบัญญัติ” เป็นบัญญัติแห่งเสรีภาพ เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นจะมีความสุข (ฟังพระวณะและทำตาม)

คงไม่ต้องถามว่า วันนี้คุณส่งกระจกแล้วหรือยัง แต่จะถามว่าวันนี้คุณอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยัง?

สรุป

ประการแรก เมื่อเรามองเห็นก้อน ทองคำ น้ำผึ้ง โคม และกระจกเงาที่ไร จงระลึกถึงพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้า

ประการที่สอง ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเราทุกคน มิใช่เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะเท่านั้น แต่ให้เป็นผู้ประพฤติตามเสมอ.